



- ๒ -

การกระทำของผู้คัดค้านเป็นการรู้เห็นเป็นใจต่อการกระทำของนางแดงหรือสายใจและนายเชิดชัย ที่จ่ายเงินแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นความผิดตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ขอให้มีความสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอป่าเย็บ ใหม่

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า คำร้องของผู้ร้องเคลือบคลุม ผู้คัดค้านมิได้รู้เห็นเป็นใจ ในการจ่ายเงินซื้อเสียง ไม่เคยใช้ตัวแทนของผู้คัดค้าน คือ นางแดงหรือสายใจ สุทธิวิชา และ นายเชิดชัย ปัญญาโต เป็นผู้จ่ายเงินซื้อเสียง กับไม่เคยมีการซื้อเสียง

ทางได้สวนผู้ร้องนำสืบพยานประกอบสำนวนการได้สวนว่า นางสาวจิตตา เขียววิน ได้รับเงินจากนายเชิดชัย ปัญญาโต เป็นเงินจำนวน ๒๐๐ บาท สำหรับนางจิตตา ๑๐๐ บาท และบุตรสาวของนางจิตตาอีก ๑๐๐ บาท เพื่อให้เลือกผู้คัดค้านเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอป่าเย็บ นางศรีจันทร์ คำคำ ได้รับเงินจากนางแดงหรือสายใจ สุทธิวิชา จำนวน ๑๐๐ บาท เพื่อให้เลือกผู้คัดค้านเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอป่าเย็บ เมื่อบุคคลทั้งสามได้รับเงินแล้วก็ได้พากันไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอป่าเย็บ โดยมีนายวิศรุตวัชร สุศิริวรรักษ์ ผู้สมัครหมายเลข ๒ เป็นผู้พาไป เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับเงินแล้ว โดยนายวิศรุตวัชรเป็นคู่แข่งกับผู้คัดค้าน

/ผู้คัดค้าน



- ๓ -

ผู้คัดค้านยื่นคำให้การของผู้คัดค้าน นางแดงหรือสายใจ สุทรวีชา และนายเชิดชัย ปัญญาโต ว่า นางแดงหรือสายใจและนายเชิดชัยมิใช่ตัวแทนของผู้คัดค้าน นางศรีจันทร์ คำคำ และนางสวิตตา เขียววิน ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้ได้รับเงินจากนางแดงหรือสายใจและนายเชิดชัยนั้นไม่เป็นความจริง นายวิศรุตวัชร สุศิริวรรัถย์ เป็นคู่แข่งในการสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้นายวิศรุตวัชรเป็นผู้รับส่งนางศรีจันทร์ และนางสวิตตาไปแจ้งความ ระบุหมายเลขชนบัตรซึ่งเป็นการวางแผนไว้ล่วงหน้า เพื่อก่อก่อกำลังผู้คัดค้านมิให้ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอปาย ผู้คัดค้านไม่มีส่วนสนับสนุน ก่อ หรือรู้เห็นเป็นใจกับนางแดงหรือสายใจและนายเชิดชัย ในการซื้อเสียงตามที่ถูกกล่าวอ้าง ผู้คัดค้านมิได้จูงใจให้ผู้อื่นเลือกผู้คัดค้านด้วยการซื้อเสียง

คดีมีปัญหาวินิจฉัยประการแรกว่า คำร้องของผู้ร้องเคลือบคลุมหรือไม่ เห็นว่า ผู้ร้องได้บรรยายในคำร้องแล้วว่า ผู้ร้องมีอำนาจยื่นคำร้องด้วยเหตุใด ใครเป็นผู้จ่ายเงินซื้อเสียงและใครเป็นผู้รับเงินดังกล่าวเมื่อวันที่ใด จำนวนเท่าใด โดยมีจุดประสงค์อย่างไร ทั้งผู้ร้องก็ได้บรรยายว่าผู้ร้องต้องการให้ศาลมีคำสั่งอย่างไร ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว คำร้องของผู้ร้องจึงไม่เคลือบคลุม

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอปาย เขตเลือกตั้งที่ ๑ ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๒ ตามคำร้อง ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ ที่ผู้ร้องนำสืบว่า ก่อนวันเลือกตั้ง มีนางแดงหรือ

/สายใจ



- ๔ -

สายใจ สุทรวีชา กับนายเชิดชัย ปัญญาโต นำเงินไปให้นางศรีจันทร์ คำคำ และนางสวิตตา เขียววิน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามลำดับ เพื่อให้ลงคะแนนเลือกผู้คัดค้าน การเลือกตั้งจึงไม่ได้เป็นไป โดยสุจริตและเที่ยงธรรมนั้น เห็นว่า เหตุคดีนี้ไม่ได้เกิดจากเจ้าพนักงานจับกุมผู้กระทำความผิดได้ พร้อมพยานหลักฐาน แต่เป็นเรื่องที่นายวิศรุตวัชร สุศิริวรรัักษ์ ผู้สมัครฝ่ายที่แพ้การเลือกตั้ง ซึ่งจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการสั่งให้ มีการเลือกตั้งใหม่ นำเรื่องมาร้องเรียนในภายหลัง จึงต้องรับฟังด้วยความระมัดระวัง กรณีกล่าวหาว่า นางแดงหรือสายใจกับนายเชิดชัยเป็น หัวคะแนนให้แก่ผู้คัดค้านนั้น ผู้ร้องไม่มีพยานหลักฐานใดมาพิสูจน์ ถ้าฟังการที่นางแดงหรือ สายใจกับนายเชิดชัยรู้จักกับผู้คัดค้านไม่อาจสรุปข้อเท็จจริงว่าทั้งสองคนเป็นหัวคะแนนให้ผู้คัดค้าน ส่วนพฤติการณ์การซื้อเสียง ตามคำให้การของนางศรีจันทร์กับนางสวิตตาให้การเหมือนกัน ว่าทั้งนางแดงหรือสายใจกับนายเชิดชัยมาที่บ้านแล้วมอบเงินให้ จึงเป็นการอ้างเหตุที่เกิดในที่โหลฐาน ซึ่งมีเฉพาะแต่ผู้ที่อยู่ร่วมในขณะนั้นเท่านั้นจะทราบได้ จึงง่ายแก่การกล่าวอ้าง เมื่อทั้งนางแดง หรือสายใจกับนายเชิดชัยต่างให้การปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นหัวคะแนนของผู้คัดค้าน ทั้งไม่เคยมอบเงิน ซื้อเสียงแก่นางศรีจันทร์กับนางสวิตตา ถ้าฟังแต่เพียงคำให้การปากต่อปากยืนยันกันดังกล่าว โดยปราศจากพยานหลักฐานอื่นสนับสนุน จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าการซื้อเสียงเกิดขึ้นจริง ส่วนการที่นางศรีจันทร์กับนางสวิตตาไปแจ้งความไว้ นั้น เจ้าพนักงานตำรวจก็ไม่ได้สอบสวน ว่าเป็นความจริงหรือไม่ จึงเป็นเพียงแต่การบันทึกไปตามคำบอกเล่าของนางศรีจันทร์กับ

/นางสวิตตา



- ๕ -

นางสวิตตาเท่านั้น ไม่ชอบที่จะนำมารับฟังสนับสนุนคำนางศรีจันทร์กับนางสวิตตาได้เพราะเป็น
คำพยานเดียวกัน ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อำเภอป่าเย็บ เขตเลือกตั้งที่ ๑ ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๒ ตามคำร้อง
ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามคำร้อง

จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง.

นายประวิตร ประคำโทน

นายจตุรงค์ ฉินวิวัฒน์

นายณัฐพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส